



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๗๙๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลัสเตอร์สถานบันเทิง และการเตรียมความพร้อม
มาตรการควบคุมโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กระทรวงกลาโหม ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยให้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T) อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ

- นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีมาตรการ ดังนี้ “ทุกพื้นที่” (๑) เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T) (๒) ขอความร่วมมือ หรือพิจารณาให้หยุดดำเนินกิจการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ “พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ” ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามขนาดพื้นที่และระยะเวลาที่เห็นเหมาะสมตามระดับของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้ แต่ผู้ที่คิดว่าติดเชื้อกระจายตามพื้นที่ทั่วไป เนื่องจากมีการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่คุณใด ทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น ๑๔ วัน หากพบมีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

๑.๒ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.) ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สั่งการไปยัง ผวจ./ผว.กทม. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ข้อ ๑๑ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยให้ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด

- ให้ ผวจ./ผว.กทม.เร่งตรวจสอบสถานประกอบการ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ให้สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมมีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID Plus รวมทั้งรณรงค์ให้ล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชน ที่สาธารณะ เช่น ตลาด ส้วมสาธารณะ โดยประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มีความกังวลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ซึ่งมีรายงานติดเชื้อ ๑๘๔ คนใน ๒ กลุ่มใหญ่คือ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และการระบาดในสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่พบมีการเดินทางไปหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี และที่อื่นๆ จึงต้องมีมาตรการเข้มข้น เนื่องจากช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่ประชุมฯ จึงมีมติปรับพื้นที่เพื่อการควบคุมโรค ดังนี้ จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ๕ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ๙ จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดเฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) มี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น ส่วนที่เหลืออีก ๕๓ จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)

- มาตรการที่จะดำเนินการ คือในจังหวัดสีแดง กำหนดให้ร้านอาหารเปิดไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. รับประทานอาหารในร้านได้ แต่งตั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนสถานบันเทิง เปิดไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. รับประทานอาหารได้ แต่ห้ามดื่มสุรา ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบความเสี่ยงอยู่ที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงการดื่มสุรา จึงต้องเข้มงวด ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการแบบ New normal สถานศึกษาให้เปิดได้ตามปกติ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เปิดได้ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม โดยเฉพาะสถานบันเทิงผับ บาร์ ในกรุงเทพฯ จะต้องคัดกรองให้ครบถ้วน จากการประสานเบื้องต้นพบในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ซึ่งจะต้องจัดระบบเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอและออกตรวจให้ถี่ขึ้น ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ในวันที่ ๗ เม.ย.นี้ หากเห็นชอบดำเนินการได้ทันที เพื่อนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่รับทราบโดยมาตรการนี้จะดำเนินการ ๒ สัปดาห์ ก่อนประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

๑.๔ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ว่า การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ ๑ คนต่อ ๑ ตารางเมตร หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ส่วนการจัดงานสงกรานต์ ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดเช่นกัน การจัดกิจกรรม (ยกเว้นการสาดน้ำ) ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ ๑ คนต่อ ๑ ตารางเมตร จำกัดเวลาตามสมควร ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้พอม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

๑.๕ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบคลัสเตอร์สถานบันเทิง ระบุขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอก ๓ เข้าลักษณะตามคุณสมบัติแล้ว คือ คนติดเชื้อไม่มีอาการ กระจายไปทั่วแล้ว รอเพียงสัญญาณสุดท้าย คือ การแสดงอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาการหนัก

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้จัดกิจกรรมโดยเน้น "ริน รด พรหม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก ๑๐๐% ทุกคน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน

๒.๒ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุการระบาดของโควิด-๑๙ ในครั้งนี้จากบทเรียนของปีที่แล้ว เห็นได้ว่าขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยอย่างรวดเร็วจากสถานบันเทิง เนื่องจากมีการผ่อนคลาย

มาตรการต่าง ๆ มากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่มีการหยุดยาวและมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการตีฆอลองสังสรรค์ ซึ่งจะเป็นแหล่งในการแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่อัตราการให้วัคซีนของประเทศไทยยังน้อยมาก และแม้ทั่วโลกจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ประมาณ ๑๕ ล้านโดส/วัน และยังคงอัตราการฉีดนี้ ก็จะต้องใช้เวลาอีก ๖๖๐ วัน หรือประมาณ ๒ ปี จึงจะครอบคลุมประชากรโลกได้ ๗๐% หรือหากเพิ่มอัตราเร่งในการฉีดวัคซีนกันให้ได้ ๓๐ ล้านโดส/วัน ก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ปี จึงจะครอบคลุมประชากรกลุ่มใหญ่ หรือ ๗๐% ของประชากรโลก เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยุติ หรือเบาบางลง

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลัสเตอร์สถานบันเทิง สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนอย่างมาก ขณะที่มาตรการตามที่กรมควบคุมโรค สธ. เสนอยกระดับมาตรการควบคุมโรคด้วยการแบ่งโซนพื้นที่ โดยกำหนดให้กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นพื้นที่สีแดง หรือกำหนดให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เช่นเดียวกับแผนการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่พบผู้ป่วยโดยเสนอปิดเพียง ๒ สัปดาห์ ซึ่งเตรียมเสนอให้ ศบค.ชุดเล็กเห็นชอบในวันที่ ๗ เม.ย.นี้ ควรเพิ่มความเข้มข้นในการปิดและกำหนดมาตรการควบคุม นอกจากนี้ อีกประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งความเสี่ยงมีมากกว่าปกติและอาจมากกว่าประเทศอื่น เนื่องจากเป็นเทศกาลที่คนไทยมีการเดินทางและสังสรรค์ ขณะที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง ภาครัฐจึงต้องประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการรับมือในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกำกับดูแลกิจการ สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค การจัดระเบียบสถานที่และระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ราชการกำหนด การใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T) รวมทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่ ๓ เขตที่ กทม. มีคำสั่งปิดเมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ มิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่ง ตลอดจนการรณรงค์เน้นย้ำและกระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขภาพส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

๔.๒ สำนักงานแพทย์ สำนักงานนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อกระจายในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในสถานพยาบาลของ กทม. ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me